

กยท.มั่นใจศักยภาพเร่งปรับตัวสู่ธุรกิจ หวังหารายได้ถ่วงดุลสร้างความเป็นธรรม

กยท.เร่งสำรวจทรัพยากรที่มีอยู่ดินหน้าทำธุรกิจ คิดในเชิงพาณิชย์ หวังมีรายได้เลี้ยงองค์กรและนำส่งกระทรวงการคลัง มั่นใจมีศักยภาพเพียงพอ ย้ำไม่หวังผลกำไรมากมาย เพียงแต่ต้องการถ่วงดุลสร้างความเป็นธรรมให้กับยางพาราไทยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ดร.ธีรช สุขสะอาด ผู้อำนวยการ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ภารกิจที่สำคัญของ กยท.นอกจากจะส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการยาง เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิต พัฒนายางพาราของไทยให้มีความเข้มแข็ง มั่นคงในทุกกระดับตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตลอดจนการดำเนินการให้ราคายางพารามีเสถียรภาพตามพระราชบัญญัติการยางฯ แล้ว ยังจะต้องดำเนินธุรกิจเพื่อหารายได้เลี้ยงตัวเอง และบางส่วนนำส่งกระทรวงการคลังเพื่อเป็นรายได้แผ่นดิน

ทั้งนี้ในปัจจุบันรายได้หลัก ของ กยท. ยังมาจากค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บจากผู้ส่งออกยางพาราออกราชอาณาจักร (Cess) ตามอัตราที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศกำหนดไว้ ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานเพิ่มขึ้น ซึ่งขณะนี้ได้สำรวจดูว่าทรัพยากรทั้ง 3 หน่วยงานคือ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์กรสวนยาง และสถาบันวิจัยยาง ที่บูรรวมมาจัดตั้งเป็น กยท. นั้น มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างไรบ้าง

"กยท. เป็นรัฐวิสาหกิจไม่ใช่องค์กรมูลนิธิ แต่เป็นนิติบุคคลที่ดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อก่อให้เกิดรายได้ต่อแผ่นดิน ซึ่งต้องดำเนินกิจการไม่ให้เกิดขาดทุน มิฉะนั้นแล้วจะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกยกเลิกในที่สุด มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งที่เป็นเช่นนี้ ดังนั้นหาก กยท.ไม่ต้องการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกยกเลิกดังกล่าว จะต้อง

หารายได้ให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้" ดร.ธีรชกล่าว

ผู้ว่าการ กยท. กล่าวต่อว่า ทรัพยากรที่ กยท.มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสวนยางพารา โรงงานแปรรูปยางพารา ตลาดซื้อขายยางพารา ตลอดจนงานด้านวิจัยต่างๆ หรือด้านอื่นๆ ที่สามารถดำเนินธุรกิจได้นั้น มีศักยภาพเพียงพอที่จะดำเนินธุรกิจได้ เพียงแต่จะต้องนำมาคิดในเชิงนวัตกรรมหรือในเชิงพาณิชย์มากขึ้น ขณะเดียวกันการคิดค่าบริการก็อาจต่ำกว่าเอกชน เพื่อให้ได้ประโยชน์ 2 ทาง คือ เกษตรกรได้ใช้ของดีมีคุณภาพมาตรฐาน ราคาถูก ในขณะที่ กยท. ก็มีเงินรายได้เลี้ยงตัวเอง จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าแรงคนงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจของ กยท. จะไม่มุ่งหวังผลกำไรมากนัก และไม่ไปเป็นคู่แข่งกับภาคเอกชน แต่จะบูรณาการร่วมทำงานด้วยกัน และใช้ถ่วงดุลเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำได้รับความเป็นธรรม ในขณะที่ กยท. ก็สามารถเลี้ยงตัวเองได้ เกษตรกรชาวสวนยางไม่ถูกเอาเปรียบและมีที่ดินตัวพัฒนาตนเองตลอดเวลา ในส่วนของผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับยางก็สามารถอยู่ได้เช่นเดียวกัน

สำหรับการดำเนินธุรกิจ ของ กยท. นั้น เป็น 1 ใน 4 นโยบายบันได 4 ขั้นที่จะใช้ขับเคลื่อน กยท. โดยบันไดขั้นแรกคือ การปรับองค์กร บันไดขั้นที่ 2 คือ การบริหารยางพาราครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ขั้นที่ 3 คือ การต่อยอด ปรับเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาองค์ความรู้ไปในเชิงการตลาดและเชิงพาณิชย์มากขึ้น ดำเนินการการวิจัยการเพื่อพัฒนายางพารา ไปสู่อุตสาหกรรมเกษตรที่แข็งแรง และขั้นที่ 4 คือ ความยั่งยืน โดย กยท. จะต้องเป็นองค์กรกลางในการที่ช่วยเหลือทั้งเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และผู้ประกอบการอย่างยั่งยืน



‘เครือข่าย’ ทางรอดของยางพาราภาคเหนือ



สกุ๊ปพิเศษ

จาริณี เทพา

จากปัญหาราคายางพาราดตกต่ำ และมีแนวโน้มจะราคาทรุดตัวอีก 1-2 ปี ด้วยปัจจัยหลายๆ ด้านไม่ว่าจะเป็นปริมาณความต้องการใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยางล้อ ซึ่งการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ยังคงไม่สู้ดีนัก เนื่องจากเศรษฐกิจของโลกมีแนวโน้มชะลอตัว ปัจจัยด้านการผลิต สาเหตุจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกของผู้ผลิตนับตั้งแต่ปี 2553 แม้แต่ในประเทศไทยยางพาราที่เคยเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของภาคได้ปัจจุบันกระจายปลูกในทุกพื้นที่ของประเทศ ทำให้ปริมาณยางในประเทศเพิ่มสูงขึ้นจนทำให้เกิดภาวะยางล้นตลาด และปัจจัยหลักคือราคาน้ำมันดิบโลกจากปัจจัยหลายๆ อย่าง ทำให้ส่งผลกระทบต่อราคายางพารา ซึ่งทางรอดของพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกยางคือการเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาตลาดยางพาราภาคเหนือขึ้น ณ โรงแรมบุญยืนน้ำทอง จังหวัดลำปาง โดยมีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพาราเข้าร่วมประชุม 16 แห่ง จาก 12 จังหวัดในเขตภาคเหนือ



ทั้งนี้ผลการประชุมได้มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตยางก้อนถ้วย และกลุ่มผู้ผลิตน้ำยางสด ผลสรุปจากการประชุม คือ ทางรอดของทั้งสองกลุ่มจำเป็นต้องสร้าง “เครือข่าย”

การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อกำหนดการค้าเงินธุรกิจร่วมกัน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ตามลักษณะการรวบรวมยางพาราของแต่ละพื้นที่ ได้แก่ 1.กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมยางก้อนถ้วย จำนวน 11 สหกรณ์ ซึ่งมีรูปแบบการค้าเงินธุรกิจ 2 แบบ คือ รวบรวมยางก้อนถ้วยแล้วจ้างบริษัทเอกชนแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 และรวบรวมยางก้อน เพื่อเข้าโครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่างฝ่ายไทยโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับคู่ค้าฝ่ายจีน บริษัท SINOCHAM GROUP ซึ่งกยท.มีโครงการที่จะรับซื้อยางในรูปแบบของยางแผ่นรมควัน และยางอัดก้อน จำนวน 200,000 ตัน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางสำเร็จรูป และขายให้กับผู้ส่งออก และ 2.กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมน้ำยางสดเพื่อผลิตเป็นยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน จำนวน 7 สหกรณ์ รูปแบบการค้าเงินธุรกิจ คือ สหกรณ์แต่ละแห่งรวบรวม

และพื้นที่ ได้แก่ 1.กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมยางก้อนถ้วย จำนวน 11 สหกรณ์ ซึ่งมีรูปแบบการค้าเงินธุรกิจ 2 แบบ คือ รวบรวมยางก้อนถ้วยแล้วจ้างบริษัทเอกชนแปรรูปเป็นยางแท่ง STR 20 และรวบรวมยางก้อน เพื่อเข้าโครงการซื้อขายผลิตภัณฑ์ยางระหว่างฝ่ายไทยโดยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) กับคู่ค้าฝ่ายจีน บริษัท SINOCHAM GROUP ซึ่งกยท.มีโครงการที่จะรับซื้อยางในรูปแบบของยางแผ่นรมควัน และยางอัดก้อน จำนวน 200,000 ตัน เพื่อนำมาแปรรูปเป็นยางสำเร็จรูป และขายให้กับผู้ส่งออก และ 2.กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์ผู้รวบรวมน้ำยางสดเพื่อผลิตเป็นยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควัน จำนวน 7 สหกรณ์ รูปแบบการค้าเงินธุรกิจ คือ สหกรณ์แต่ละแห่งรวบรวม

น้ำยางสด แปรรูปเป็นยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยเครือข่ายจะรวบรวมยางส่งให้กับสหกรณ์กองทุนสวนยางนครไตรตรึงกำแพงเพชร จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อผลิตเป็นยางอัดก้อนแล้วส่งขายตลาดต่างประเทศ

จังหวัดลำปาง มีสหกรณ์ที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับยางพารา 1 แห่ง คือ **สหกรณ์กองทุน**

สวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ รวบรวมยางก้อนถ้วยเป็นหลัก โดยรวบรวมเพื่อจำหน่าย และรวบรวมเพื่อแปรรูปในส่วนของการรวบรวมเพื่อแปรรูป สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการจัดส่งยางก้อนถ้วยไปแปรรูปที่โรงงาน 5 จังหวัดอุดรธานี ทำให้เสียค่าบริการจัดการรวมทั้งค่าส่งส่งผลให้มีต้นทุนการผลิตสูง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าวประกอบกับมีนโยบายในการส่งเสริมให้สหกรณ์เพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา จึงได้ทำการของบพัฒนาจังหวัดเพื่อสนับสนุน

โรงงานแปรรูปยางให้กับสหกรณ์ฯ

ปัจจุบันสหกรณ์ฯ ได้รับบพัฒนาจังหวัด โครงการตามแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกร และคนยากจน ตามมาตรการเร่งด่วนแก้ปัญหาด้านการผลิตและรายได้ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง (กยจ.) เพื่อใช้ในการดำเนินการก่อสร้างอาคารแปรรูปยางแห่ง STR 20 พร้อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ และระบบบำบัดน้ำเสีย ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2559

นายสวัสดิ์ ลาดपालะ ผู้จัดการสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด กล่าวว่า การมีโรงงานแปรรูปในพื้นที่จะทำให้ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางของจังหวัดลำปาง และใกล้เคียง ในอนาคตสหกรณ์กองทุนสวนยางจังหวัดลำปาง จำกัด จะสามารถเป็นแม่ข่ายให้กับเครือข่ายยางพาราในเขตภาคเหนือตอนบน เพราะลำปางปริมาณผลผลิตยางพาราของจังหวัดลำปางไม่เพียงพอกับการป้อนเข้าโรงงานที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะสามารถช่วยพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดใกล้เคียงได้มากที่สุดทีเดียว

ราคายาง

ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559

หน่วย : บาท/กก.

ราคาขายส่งออก F.O.B. ส่งมอบ

ชนิด	กรกฎาคม 2559	สิงหาคม 2559	
	กรุงเทพฯ	สงขลา	กรุงเทพฯ
	สงขลา	กรุงเทพฯ	สงขลา

ยางแผ่นรมควัน

ชั้น 1	60.20	59.95	60.40	60.15
ชั้น 2	59.60	59.35	59.80	59.55
ชั้น 3	59.05	58.80	59.25	59.00
ชั้น 4	58.75	58.50	58.95	58.70
ชั้น 5	58.30	58.05	58.50	58.25

ยางแท่ง

STR5L	57.00	56.75	57.20	56.95
STR20	45.90	45.65	46.10	45.85
น้ำยางข้น 60%	37.75	37.50	37.95	37.70

(Concentrated Latex 60%)

ที่มา : สำนักตลาดยางพารา สถาบันวิจัยยาง

ทำสนามยางร.ร.เกาะปันหยี

ภายหลัง รศ.ดร.วรวิฑูร์ วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ร่องอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) วิทยาเขตภูเก็ต พร้อมด้วย รศ.อึ้งซัน แกสมาน ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ม.อ. นำคณะเจ้าหน้าที่ และนักวิชาการศึกษา ลงพื้นที่ ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีม.อ.วิทยาเขตภูเก็ต เป็นแกนนำ

นางพรรณราย จรุงการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะปันหยี ได้เสนอขอให้สนับสนุนการศึกษาภาควิชาภาษาอังกฤษ ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และสังคม วัฒนธรรม ปัจจุบัน เนื่องจากเกาะปันหยี เป็นชุมชนที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยว สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในแต่ละวันมากกว่า 5,000 คน สร้างรายได้จำนวนมหาศาล ทำให้ราษฎรในพื้นที่ต้องพบปะกับชาวต่างชาติอยู่ตลอดเวลา หากพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ รวมถึงภาษาอื่นๆ จะช่วยให้ราษฎรมีรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น รวมทั้งขอให้พัฒนาระบบไอทีด้วย

รศ.ดร.วรวิฑูร์กล่าวว่า จะนำปัญหาที่ได้รับเสนอทั้งหมด ไปหารือร่วมกันกับผู้บริหาร และผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย เบื้องต้นจะนำยางพารามาทำพื้นสนามให้กับโรงเรียน ส่วนการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ และการฝึกอาชีพ โดยเฉพาะการเพนต์ผ้าบาติก คาดว่า จะดำเนินการได้ภายในปีนี้ ซึ่งก็จะช่วยให้เด็กและเยาวชนที่เกาะปันหยี มีความรู้ความสามารถ สร้างโอกาสทางอาชีพเพิ่มมากขึ้น



ดัชนีราคาสินค้าเกษตรขยับ 2.57%

● 'ข้าวเปลือกเจ้า-ยางพารา-หมู-ไข่ไก่' ขยับถ้วนหน้า

นายสุรพงษ์ เจียสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรซึ่งวัดจากดัชนีราคาสินค้าเกษตรประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เพิ่มขึ้น 2.57% เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา สับปะรดโรงงาน สุกร และไข่ไก่ โดยข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ราคาสูงขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลงจากเดือนที่ผ่านมา ยางพาราราคาปรับตัวสูงขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ำมันและราคาตลาดล่วงหน้า TOCOM สับปะรดโรงงาน ราคาสูงขึ้นจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดต่างประเทศ สุกร และไข่ไก่ ราคาสูงขึ้นเพราะความต้องการในช่วงเปิดเทอม สินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ลองกอง เงาะ และมังคุด ราคาลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าเดือนที่ผ่านมา

เมื่อเปรียบเทียบกับดัชนีราคาสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 กับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ภาพรวมสูงขึ้น 6.35% สินค้าที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ยางพารา ทูเรียน



สุรพงษ์ เจียสกุล

และปาล์มน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ส่วนสินค้าที่มีราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ มังคุด ราคา

ลดลงจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ซึ่งปีที่ผ่านมามังคุดรุ่นแรกแตกใบอ่อน เนื่องจากมีฝนตกในช่วงที่มังคุดกำลังแทงช่อดอก ทั้งนี้ คาดว่าเดือนมิถุนายน 2559 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรจะใกล้เคียงกับเดือนที่ผ่านมา

ขณะที่ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อเทียบกับเดือนเมษายนที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 17.05% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา ทูเรียน สับปะรดโรงงาน ลองกอง เงาะ มังคุด ลิ้นจี่ ปาล์มน้ำมัน ไก่เนื้อ และไข่ไก่ สินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา พบว่า ภาพรวมผลผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เพียง

0.28% สินค้าสำคัญที่ผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ลองกอง และมังคุด สำหรับสินค้าสำคัญที่ผลผลิตลดลง ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ทูเรียน สับปะรดโรงงาน เงาะ และลิ้นจี่ ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายนนี้คาดว่าดัชนีผลผลิตจะลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยสินค้าสำคัญที่ออกสู่ตลาดมากในเดือนนี้ ได้แก่ สับปะรดโรงงาน มังคุด และเงาะ

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช มียางกว่าเจ็ดหมื่นกิโลกรัมเข้าประมูล ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น 23 มิ.ย. 2559

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช แจ้งการซื้อขายยางแผ่นดิบ ยางแผ่นรมควัน โดยวิธีการประมูลประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559 มีราคาดังต่อไปนี้ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 1-3% กิโลกรัมละ 54.39 บาท ปรับลดลง 22 สตางค์ ยางแผ่นดิบ ความชื้น 3-5% กิโลกรัมละ 54.00 บาท ปรับลดลง 11 สตางค์ ยางท้องถื่น กิโลกรัมละ 50.40 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 90 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 1-3 กิโลกรัมละ 55.99 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 24 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 4 กิโลกรัมละ 54.99 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 80 สตางค์ ยางแผ่นรมควัน ชั้น 5 กิโลกรัมละ 53.65 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ยางฟอง กิโลกรัมละ 53.65 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 50 สตางค์ ยางคัทตั้ง กิโลกรัมละ 45.13 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 36 สตางค์ สถานการณ์ราคายางประจำวัน มีปริมาณยางเข้าตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช 76,000 กิโลกรัม ราคาน้ำยางสด กิโลกรัมละ 49.00 บาท ปรับเพิ่มขึ้น 1.20 บาท

ราคาขยตลาดล่วงหน้า ตลาดสิงคโปร์ ราคาเสนอซื้ออยู่ที่ 54.47 บาทกิโลกรัม ราคาเสนอขายอยู่ที่ 63.34 บาทกิโลกรัม ตลาดเซี่ยงไฮ้ ราคาอยู่ที่ 58.09 บาทกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 64 สตางค์ต่อกิโลกรัม ตลาดโตเกียว ราคาอยู่ที่ 54.81 บาทต่อกิโลกรัม ปรับตัวเพิ่มขึ้น 67 สตางค์ต่อกิโลกรัม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุยุทธ พิทักษ์มงคลผู้เรียบเรียง : ชลิตา กลิ่นเขยแหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

จังหวัดยะลา จัดประชุมขับเคลื่อนนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบ เบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 7/2559

22 มิ.ย. 2559



สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา ได้จัดการประชุม "การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Single Command) ครั้งที่ 7/2559" ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีนายดุลยสิทธิ์ นियाแม ปศุสัตว์จังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว เพื่อติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จที่สำคัญของจังหวัดยะลาให้เป็นรูปธรรมต่อไป

โดยมีประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย 1.การสนับสนุนค่าใช้จ่ายฯ กิจกรรมในภาพรวมกระทรวงเกษตรฯ 2.การคัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเป็น Smart officer 3.การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 4. ความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มาตรการ รวมถึงการดำเนินงาน เรื่องข้อมูลแผนที่เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก Agri-Map

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อัมรินทร์ แม่หะผู้เรียบเรียง : ชลิดา กลิ่นชวยแหล่งที่มา : สวท.ยะลา

ราคาสินค้าเกษตรรายวัน ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559

ข้าวเศรษฐกิจ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร -- พุทธศักราชที่ 23 มิถุนายน 2559 14:01:52 น.

ราคาสินค้าเกษตร รายวัน ณ ตลาดกลาง หรือ ตลาดสำคัญ ประจำวันที่ 23 มิถุนายน 2559

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 11,350 บาท/ตัน

ข้าวนาปี : ข้าวเปลือกหอมจังหวัด

บริษัท โชคไพศาลการเกษตร จำกัด อ.เขาค้อ จ.สระแก้ว 12,000 บาท/ตัน

มันสำปะหลังสด (แป้ง 25%)

บริษัท สวงวนวงษ์อุตสาหกรรม จำกัด อ.เมือง จ.นครราชสีมา 2.00 บาท/กก.

ผลปาล์มน้ำมัน น้ำหนักมากกว่า 15 กก.

ชุมนุมสหกรณ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันกระบี่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 6.00 บาท/กก.

บริษัท แสงศิริน้ำมันปาล์ม จำกัด จ.สุราษฎร์ธานี 6.00 บาท/กก.

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3

ตลาดกลางยางพารา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 54.99 บาท/กก.ราคาเพิ่มขึ้นจากวันที่ 22 มิถุนายน ที่ราคา 53.99 บาท/กก.

สับปะรดโรงงาน

บริษัท สามร้อยยอด จำกัด (เอส.อาร์.วาย.) อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 13.50 บาท/กก.

ทุเรียนหมอนทอง ส่งออกเกรด A

ลี้คุณหม่อม เนินสูง จ.จันทบุรี 80.00 บาท/กก.

มังกุดผิวมัน ขนาดใหญ่

ตลาดผลไม้ ตรอกนอง จ.จันทบุรี -

เงาะโรงเรียน

ตลาดผลไม้แสนตู่ จ.ตราด

ลองกองเบอร์หนึ่ง

ตลาดผลไม้แสนตู่ จ.ตราด -

ลิ้นจี่พันธุ์สงฮวยเกรด A

จตุรชัย กำนันสุทัศน์ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ -

สุกร

สุคใจฟาร์ม ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม 74.00 บาท/กก.

ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด อ.เมือง จ.ชลบุรี 35.50 บาท/กก.

ไข่ไก่สดเบอร์คละ

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไข่ไก่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 320.00 บาท/ร้อยฟอง

กุ้งขาวแวนนาไม ขนาด 50 ตัว/กก.

ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 190.00 บาท/กก.

--สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร--

ภาวะยาง AFET: RSS3 วันนี้ไม่มีปริมาณการซื้อขาย สัญญาคงค้างเหลือ 45 สัญญา

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 23 มิถุนายน 2559 16:33:02 น.
รายงานภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3) หลังปิดตลาดวันนี้ ไม่มีปริมาณการซื้อขาย

ส่วนปริมาณสัญญาซื้อขายคงค้าง(Open Interest) อยู่ที่ 45 สัญญา
ภาวะการซื้อขายยางแผ่นรมควันชั้น 3(RSS3)

เดือน ราคาปิด ราคาเปิด ปริมาณ
ครั้งก่อน วันนี้ การซื้อขาย

JUL 16 56.25 - 0

AUG 16 53.35 - 0

SEP 16 52.55 - 0

รวม 0

--อินโฟเควสท์ โดย นิศารัตน์ วิเชียรศรี/รัชดา โทร.02-2535000 ต่อ 317 อีเมล:

rachada@infoquest.co.th--

ราคาตลาดยาง TOCOM: สัญญาส่งมอบเดือน พ.ย.2559 ปิดลบแตะ 155.6 เยน

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) -- พุธที่ 23 มิถุนายน 2559 14:16:57 น.

ตลาดยางโตเกียวประจำวันที่ 23 มิ.ย.2559 มีปริมาณซื้อขายรวมทั้งสิ้น 3,730 สัญญา

โดยสัญญาขายส่งมอบเดือนพ.ย.2559 เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 154.7-157.3 เยน ปิดตลาดที่ 155.6 เยน

ลดลง 0.1 เยน

เดือน ปิดวันก่อน เปิด สูงสุด ต่ำสุด ปิด เปลี่ยนแปลง ปริมาณซื้อขาย

มิ.ย.2559 159.0 159.0 164.0 157.0 161.0 +2.0 11

ก.ค.2559 157.3 159.4 160.7 158.2 160.2 +2.9 39

ส.ค.2559 155.3 156.8 158.4 155.1 157.2 +1.9 87

ก.ย.2559 154.3 155.9 156.4 154.1 155.2 +0.9 99

ต.ค.2559 155.2 155.8 156.8 154.5 155.6 +0.4 178

พ.ย.2559 155.7 156.3 157.3 154.7 155.6 -0.1 3,316

รวม 3,730

หมายเหตุ:

(1) หน่วยของราคา = เยน/กก.

(2) ปริมาณการซื้อขาย 1 หน่วย = 10,000 กิโลกรัม

--อินโฟเควสท์ แพลและเรียบเรียงโดย กนิษฐนุช สิริสุทธิ/สุนิตา โทร.02-2535000 ต่อ 315 อีเมลล์:

sunita@infoquest.co.th--

